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                             บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2565 

ในวันที่  11  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09.16  น. 
ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก 

อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้มาประชุม 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางระวี  พยุงแสนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
2 นายเล็ง  พยุงแสนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
3 นายมงคล  สวามิชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
4 นายเด่นนคร  ชำนาญสิงห์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
5 นายทรงศักดิ์  พัฒนะแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก  

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเฉลียว  กองนอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ลา 
2 นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
3 นางสมพร   กอคูณกลาง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
4 นายประเสริฐ   พรมมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 1  
5 นางสุทธา  ชุบไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 2  
6 นายนพรัตน์  ช่วงไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 4  
7 นายผาย  กัณหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 5 ลา 
8 นายจักรกฤษณ์  สวามิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 6  
9 นางกัลยา  ชำนาญสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 7  

10 นายบุญเลิศ  แหม่มจำนัก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 8  
11 นางสุนันท์  เต็นตารัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 9  
12 นางสาวอารีญา  ปล้องทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 10 ลา 
13 นายสมชาย  พลทามูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 12  
14 นายธีระ  ชำนาญสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 13  
15 นางพรทิพย์  เคลื่อนไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ 1๔  
๑๖ นายศุภกิจ  เฉิดไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  หมู่ที่ ๑๕  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

6 นายสถิตย์  โชติไธสง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
7 นางวรรณิภา  อักสวง เจ้าพนักงานธุรการ  
8 นายคำกอง  เตี้ยไธสง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  11  
9 นายนิรัตน์  สานหมวง สารวัตรกำนัน  

10 นางสมพร  เดื่อไธสง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
11 นางสาวรรณภา  ชีพไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
12 นายมานพ  โพธิบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง  
13 นางสาววนิดา  เดชวิริยะรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7  
14 นายคำปน  ดวงมูลลี คร ู  
15 นางนุชสรินทร์  แสวงชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2  
16 นางสาวเทวิญ  เที่ยงไธสง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  13  
17 นายวรพงษ์  วรกิจ ผู้อำนวยการกองการส่งเสริมการเกษตร  
18 นายสมัย  บุญทุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  15  
19 นางอมร  โทไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  3  
20 นางวิลาวัลย์  สุวรรณทา ผู้อำนวยการกองคลัง  
21 นางอัญชลี  แจ่มแจ้ง เจ้าพนักงานธุรการ  
22 นางเพ็ญจันทร์  บุญถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหายโศก  
23 นางสาวจงจิตร  เฉียดไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  4  
24 นางสาวชญาณิศา  เฉิดไธสง นักทรัพยากรบุคคล  
25 นางแสงจันทร์  กิจสันทัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  5  
26 นายธีระศักดิ์  แสงรัตนวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
27 นายสุรชาติ  เวหา นักวิเคราะห์นโยบาย  
28 นางสาวกาญติมา  สุจิตร นักพัฒนาชุมชน  
29 นางสาวพรนภา  ชินไธสง จ้างเหมาบริการ  
30 นางสาวมนต์ธิดา  ชุดไธสง เจ้าพนักงานพัสดุ  
31 นางจำนงค์  เลยไธสง ลูกจ้างประจำ  
32 นางรัชฐฎาภรณ์  ศรีแจ้ นักวิชาการคลัง  
33 นางสาวณัฐธยาน์  ฉาไธสง พนักงานจ้างเหมาบริการ  
34 นางสาวนงนุช  ออมไธสง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

35 นางสาววิจิตรา  อนุพงศากูล พนักงานจ้างเหมาบริการ  
36 นางอุษามาศ  ศิลปกอบ นักวิชาการศึกษา  
37 นางสาววสุธา  เจนไธสง พนักงานจ้างเหมาบริการ  
38 นางสาวกันยนา  โพธิ์เจริญ นายช่างโยธา  
39 นายรุ่งโรจน์  ชัยชนะสุขศรี เจ้าพนักงานธุรการ  
40 นางวรรณิภา  กระรัมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ  
41 นายธนโชติ  ชันไธสง เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
42 นายธีรศักดิ์  แสงรัตนวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ  

มาประชุม       ๑3      คน 
ขาดประชุม    - คน 
ลาป่วย                3 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  42 คน 

 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุมครบองค์ประชุม
เกินก่ึงหนึ่งของจำนวน  8  คน  จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด   ๑๕  คน  จึงเริ่มประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ 
เริ่มประชุมเวลา 09.15  น. 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การ 
(รองประธานสภาฯ) บริหารส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2565   อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  6  พ.ศ.2552) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 23 ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหายโศก ได้กำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
ตั้งแต่วันที่  1 – 15 เมษายน  2565 ไม่เกิน  15  วัน 
 บัดนี้สภาฯ ได้กำหนดวันประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ 
ที่ 11  เมษายน  2565 เวลา 09.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  จึงขอประกาศให้ทรายโดยทั่ว
กัน  ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน เมษายน 2565 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  1..... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  1.1 เนื่องจากประธานสภาฯ ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รอง
(รองประธานสภาฯ)  ประธานสภาฯ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่แทนในวันนี้  และท่าน ส.อบต.ผาย  กัณหา  

ส.อบต.หมู่ที่  5   ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีก 
ท่าน ส.อบต.อารีญา ปล้องทอง  ส.อบต.หมู่ที่  10  ขอลาการประชุมในวันนี้  

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
(รองประธานสภาฯ)  ประจำปี 2565  เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 
ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  ที่
ประชุมสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังนี้ 

    -     รับรอง จำนวน  11 เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1 เสียง 
-  ลา  จำนวน    3 คน 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญท่าน นายกฯ ครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
นางระวี  พยุงแสนกุล  เรียนประธานภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่ทุกท่าน ท่านสมาชิก
(นายก อบต.หายโศก)  สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับข้อ 3.1 และข้อ 3.2  ขอให้ผู้อำนวยการ 

กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(รองประธานสภาฯ) 
นางสมพร  เดื่อไธสง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)  ประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับ 

ทราบ ข้อ 3.1 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 
ให้เหมาะสมปลอดภัย ปี  พ.ศ.2565 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  ได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณจำนวน  5  หลัง  และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน  2 
หลัง  คือ นางสงวน  เฉื่อยไธสง  บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 5  และนายสุควร ชานไธสง 
บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่  12  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  และนางสอน  ฉัตรไธสง 

/นางสมพร  เดื่อไสง............. 
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นางสมพร  เดื่อไสง  บ้านหนองจิก หมู่ที่  1  กำลังดำเนินการก่อสร้างและอีก  2  หลัง เป็นงบประมาณ 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)  ของโครงการแพทย์ พอ.สว. คือ นางอุทิศ  เกตุนอก หมู่ที่  7  และนางตุ่น ดีนวน 

พะเนา  บ้านจอกเตี้ย หมู่ที่  13  ซึ่งกำลังรองบการโอนประมาณในการก่อสร้าง 
3.2 การต่อบัตรประจำตัวคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  ซึ่งมีผู ้
พิการที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อบัตรคนพิการ จำนวน  9  ราย  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นางสาวประทิน  สวามิชัย  หมู่ที่  6  2. นางสมหวัง  ชอนไธสง  หมู่ที่  6   
3. นางบุญส่ง  ชุดไธสง  หมู่ที่  9  4.  นางสาวอุทัย  โทไธสง  หมู่ที่  9   
5. นางองค์อร  จูไธสง  หมู่ที่  14  6. นายสุพล  จอนไธสง  หมู่ที่  15 
7. นางแจ่มจันทร์  แถวไธสง  หมู่ที่  9  8. นายบุญส่ง  สุวรรณปะใด  
9. นางพวงเพ็ชร  มาโควิทย์  หมู่ที่  14  สำหรับท่านที่บัตรคนพิการจะหมดอายุใน 
เดือนถัดไปสามารถขอใบรับรองจากโรงพยาบาลก่อนวันหมดอายุได้ก่อน  30  วัน 
จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณคะ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมข้อ 3.1 โครงการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ
(รองนายก อบต.หายโศก)  สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ปี  พ.ศ.2565 โดยสำนักงานพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลหายโศกของเราได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณ จำนวน  3  หลัง คือบ้านหนองจิก หมู่ที่  1   บ้านดอนพยอม  
หมู่ที่  5  บ้านสามเหลี่ยม  หมู่ที่  12  และจำนวน  2  หลัง ที่ได้จัดสรรงบประมาณ 
ให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการ  ซ่ึงดำเนนิการแลว้เสร็จจำนวน  2  หลงั  คือ บา้นดอน 
พยอม  หมู่ที่  5 และบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่  12  และได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 
เจตนาของฝ่ายผู้บริหารมอบให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างและดูแลโดย 
ไม่มีผู้รับจ้าง 
3.2  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการต่อบัตรคนพิการ  ซึ่งในการต่อบัตรคนพิการจะต้อง 
ให้แพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยความพิการและรับรองความพิการ  จึงขอแจ้ง 
ว่าเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไมไ่ด้เป็นผู้มีสิทธิ์ต่อบัตรผู้พิการ จึงชี้แจงให้ที่ 
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอขอบคุณ ท่านรองนายกฯ ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ และขอเชิญ
(รองประธานสภาฯ)  หัวหน้าสำนักปลัด 
นางสาวตรีระรัตน์  อุดสัย  กราบเรียนท่าประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
(หัวหน้าสำนักปลัด)   ประชุมทุกท่าน  ในส่วนของสำนักปลัดขอชี้แจงข้อ 3.3 การเตรียมการป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) วันที่ 11 – 17   
เมษายน  2565)  ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าที่ทำการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  เจ้าหน้าที่ได้จัดทำหนังสือพร้อมแนบคำสั่งเวร 

/นางสาวตรีระรัตน์  อุดสัย................... 
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นางสาวตรีระรัตน์  อุดสัย  ยามแจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบรายละเอียดการอยู่เวรยาม วัน เวลา ผู้ตรวจเวรยาม 
(หัวหน้าสำนักปลัด)  อีกเรื่องคือ ข้อ 3.5  การขอรับเงินสนับสนุนโครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นร่วม 

สร้างสังคมน่าอยู่เพื่อขับเคลื่อนรูปธรรมการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่เร่งด่วนและการ 
พัฒนานวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมปัจจัยส่งเสริมสุขภาพเรื่องเหล้าและบุหรี่  ซึ่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น 
อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นเครือข่ายของ สสส. (สำนักงานกองทุน -

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน  16,750.- 
บาท  เทศกาลช่วงเข้าพรรษา งบประมาณจำนวน 16,500.-  บาท  และเทศกาล
วันปีใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 16,750.-  บาท  จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพียงเท่านี้ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(รองประธานสภาฯ) 
(นายสถิตย์   โชติไธสง)  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วม
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)  ประชุมทุกท่าน  ในหัวข้อ  3.6  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ประจำปี 2565 ในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565  ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้
มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูล 
และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในเขตพื้นที่  ซึ่งจะดำเนินการสำรวจ
ในช่วงเดือนเมษายนและดำเนินการลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2565  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
(รองประธานสภาฯ) 
นายสุรชาติ  เวหา  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้า 
(นักวิเคราะห์ฯ)   ร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับข้อ 3.7 รายงานการติดตามแผนและประเมินผลแผน 
    พัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564 การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน 

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ   

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ 
/นายสุรชาติ  เวหา................... 
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นายสุรชาติ  เวหา  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
(นักวิเคราะห์ฯ)   แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหายโศก  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  จึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาย
โศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ซ่ึงโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 
2564  จำนวน  120  โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2560 
จำนวน  61  โครงการ งบประมาณ 21,946,161  บาท   โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2564  ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน  3  
โครงการ คือ  1. โครงการก่อสร้างหนองฝายใต้ บ้านโนนลาน หมู่ที่  3  งบประมาณ 
ในการก่อสร้าง จำนวน  576,000.- บาท 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายบ้านดอน- บ้านโนนสมบูรณ์ งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 
8,690,000.-  บาท 3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจอกเตี้ย – บ้านหนองนก 
คู่ งบประมาณในการก่อสร้าง  จำนวน  9,646,000.-  บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
18,912,000.- บาท  จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน รองนายกฯ ครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
(รองนายก อบต.หายโศก)  ท่าน  ผมขอชี้แจงในข้อ  3.4  การดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร  เรื่องแรกการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลับ  ซึ่งได้รับหนังสือจาก ส.อบต.หมู่ที่  8  
เนื่องจากถนนที่ยังไม่เชื่อมต่อกันระยะทาง  20  เมตร  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแล้วเสร็จและ 
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  เรื่องที่สอง  คือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หายโศก ศูนย์ที่ 2 – วัดป่าหนองจิกช่วงที่ 1 
หมู่ที่ 1  ตามท่ีผู้นำชุมชนได้เสนอ 
เนื่องจากมีประชาชนใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรเป็นจำนวนมาก  และได้ดำเนินการ 

นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ก่อสร้างให้แล้วแต่ยังไม่ตลอดสายต้องรองบประมาณในปีต่อไป  เรื่องที่สาม  เรื่อง 
(รองนายก อบต.หายโศก)  ระบบน้ำประปา  ตามที่ได้ขอสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการขุดเจาะบ่อ 

บาดาลเพ่ิมจำนวน  1  หนึ่งบ่อ และขอจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจำนวน  1  เครื่อง  จาก 
การปรับปรุงระบบน้ำประปาดังกล่าวทำให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค  เรื่องที่สี่  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านซึ่งทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

/นายเล็ง  พยุงแสนกุล........... 
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นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านตามท่ีผู้นำชุมชนได้แจ้งให้ทราบ 
(รองนายก อบต.หายโศก)  และขอให้ผู้นำชุมชนได้สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างว่าจุดใดที่ควรเพิ่มเติมหรือเป็นจุดที่ 

เสี่ยงอาจเกิดอุบัติเหตุได้  ขอให้ทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารทราบ 
และขอเพ่ิมเติมอีกเรื่องคือ การรายงานการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นประจำปีซึ่งจะต้องรายงานช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี  จะจัดทำเป็นรูปเล่ม 
เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบว่าโครงการใดที่ดำเนินการไปแล้วเพ่ือศึกษาข้อมูลใน 
การพัฒนาชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพียง 
เท่านี ้

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอขอบคุณ ท่านคณะผู้บริหารที่ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้กับทุกหมู่บ้านเพ่ือ
(รองประธานสภาฯ)  ความปลอดภัยของประชาชนตำบลหายโศก  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  ขอเชิญ 

เลขานุการสภาฯ  
นางสมพร  กอคูณกลาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
(ปลัด อบต.หายโศก)  ประชุมทุกท่าน  เนื่องจากได้รับการประสานจากท้องถิ่นอำเภอพุทไธสงในการ 

ขอรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่  11  เมษายน  2565  เวลา 08.30 น. – 12.30 น.  จึงขอประชาสัมพันธ์ 
ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  อีกเรื่องคือ  นักพัฒนาชุมชน  นางสาวกาญติมา 
สุจิตร  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกจะย้ายไปรับราชการที ่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่ 
12 เมษายน  2565 เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้รับทราบ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ในลำดับต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่านรองนายกฯ ครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(รองนายก อบต.หายโศก)  4.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่องการ 
    บริหารกิจการประปา พ.ศ.2559 ภาคผนวกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย     

       ข้อบัญญัติตำบลหายโศก เรื่องการบริหารจัดการประปา พ.ศ.2559  ลำดับที่  1         
      ค่าน้ำประปา (อัตราลูกบาศก์เมตรละ)  
   4.1.1  1 - 30 ลูกบาศก์เมตรละ   5  บาท 
   4.1.2     31   ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปลูกบาศก์เมตรละ  10  บาท 
        ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ค่าน้ำประปา (อัตราลูกบาศก์เมตรละ)  5  บาท 

/นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย................ 
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นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  
(รองประธานสภาฯ) 
นางสมพร  กอคูณกลาง  ขอชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีการขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นข้อ ๆ เพ่ือ
(ปลัด อบต.หายโศก)  ความเข้าใจของสมาชิกสภาฯ หรือ 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน ส.อบต.ประเสริฐ  พรมมาก 
(รองประธานสภาฯ) 
นายประเสริฐ  พรมมาก  เรียนท่าประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
(ส.อบต.หมู่ที่  1)   ท่าน  ผมขอเสนอให้ลงมติที่ประชุมสภาฯ ในครั้งเดียว  เพื่อกระชับเวลาในการประชุม 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน ส.อบต.สุนันท์  เต็นตารัมย์ 
(รองประธานสภาฯ) 
นางสุนันท์  เต็นตารัมย์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้นำชุมชน 
(ส.อบต.หมู่ที่  9)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 

สภาฯ ได้รับทราบและขอมติที่ประชุมสภาฯ ในครั้งเดียว  ขอบคุณคะ 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหาร 
(รองประธานสภาฯ)  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้รับทราบ 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  4.2  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติตำบลเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 
(รองนายก อบต.หายโศก)  2565 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 ลำดับที่ 5 ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  
4.2.1 กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 
ลูกบาศก์เมตร เดอืนละ 

   - เกิน 20 ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 40 ลิตร/วัน  เดือนละ  20  บาท  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราค่าธรรมเนียม  0  บาท เป็นระยะเวลา  4  ปี      

               4.3  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสภาฯ      
       สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที ่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อ วันศุกร์  ที่ 18      
       มีนาคม  2565  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบ  ลมอัด  ลงท่อกันทราย  ขนาด    
       6  นิ้ว  ลึกประมาณ  20  เมตร  พร้อมลงปั๊มซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม ขนาด 2 แรงม้า     
       1 ตัว พร้อม PVC  ส่งน้ำขนาด 2 นิ้ว เป็นเงิน  100,000  บาท  (จัดหาตาม        
       ราคาท้องตลาด) 

4.3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
แผนงานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร เง ินเดือนฝ่ายการเมือง ค่าตอบแทนประ
ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ จำนวน 2,491,200 บาท 
(หน้า 5/60) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนงบประมาณ 1,446,145.- บาท ขอ
อนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานงบอุตสาหกรรมและโยธา
งาน ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

/นายเล็ง  พยุงแสนกุล................... 
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นายเล็ง  พยุงแสนกุล  4.3.1.1 โครงการก่อสร้างวางท่อทางน้ำเข้า - ออก หนองเงิน ท่อ คสล.ปากลิ้นราง 
(รองนายก อบต.หายโศก) ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร (มอก.) จำนวน 16 ท่อน พร้อมคอนกรีต

ปากท่อ เป็นเงิน 100,000 บาท 
 4.3.1.2 โครงการก่อสร้างวางท่อทางน้ำเข้าหนองไร่ ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 
 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร (มอก.) จำนวน 11 ท่อน พร้อมคอนกรีตปาก

ท่อ เป็นเงิน 60,742 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  160,742  บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,285,403  บาท 
  จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ เพ่ือพิจารณา 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  มีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดมี(รองประธานสภาฯ) ข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
 
มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง ข้อ 4.1 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2559 
ภาคผนวกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย  ข้อบัญญัติตำบลหายโศก เรื่องการ 
บริหารจัดการประปา พ.ศ.2559  ลำดับที่  1  ค่าน้ำประปา (อัตราลูกบาศก์เมตร 
ละ)  1 - 30 ลูกบาศก์เมตรละ   5  บาท  31   ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปลูกบาศก์เมตร 
ละ  10  บาท ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ค่าน้ำประปา (อัตราลูกบาศก์เมตรละ)  5  
บาท  ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองดังนี้ 
-รับรอง  จำนวน   11 เสียง 

    -งดออกเสียง จำนวน    1 เสียง 
    -ลา  จำนวน    3 คน 
 
มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองข้อ  4.2  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติตำบล 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 ลำดับ 
ที ่5  ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 
120  กิโลกรัม  หรือ  600  ลิตร  หรือ  0.6  ลูกบาศก์เมตร เดือนละเกิน 20 
ลิตร/วัน แต่ไม่เกิน 40 ลิตร/วัน  เดือนละ  20 บาท ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอัตรา 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท เป็นระยะเวลา  4  ปี ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองดังนี้      
-รับรอง  จำนวน   11 เสียง 

    -งดออกเสียง จำนวน    1 เสียง 
    -ลา  จำนวน    3 คน 
 
 
 

/มติที่ประชุมสภาฯ........... 
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มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรอง ข้อ 4.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  แผนงานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
ค่าตอบแทน ประประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ  จำนวน 
2,491,200  บาท  (หน้า 5/60)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนงบประมาณ  
1,446,145.- บาท ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานงบ 
อุตสาหกรรมและโยธางาน ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.3.1.1 โครงการก่อสร้างวางท่อทางน้ำเข้า - ออก หนองเงิน ท่อ คสล.ปากลิ้นราง 
ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร (มอก.) จำนวน 16 ท่อน พร้อมคอนกรีต
ปากท่อ เป็นเงิน 100,000 บาท 

 4.3.1.2 โครงการก่อสร้างวางท่อทางน้ำเข้าหนองไร่ ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 
 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80  เมตร  (มอก.)  จำนวน  11  ท่อน  พร้อมคอนกรีต

ปากท่อ  เป็นเงิน 60,742 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  160,742  บาท  
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,285,403   บาท  ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองดังนี้ 

-รับรอง  จำนวน   11 เสียง 
    -งดออกเสียง จำนวน    1 เสียง 
    -ลา  จำนวน    3 คน 
 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน รองนายกฯ ครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ขอเพ่ิมเติมข้อ 4.4 การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566  โดยมี
(รองนายก อบต.หายโศก)  รายละเอียดดังนี้ 
     4.1.1 ผู้นำชุมชนสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการ 

จัดสรรงบประมาณเพ่ือนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี 
4.1.2 เสนอโครงการที่ต้องการพัฒนาชุมชนเพ่ือนำเข้าข้อบัญญัติปี  
2566 
จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  มีท่าน สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.อบต.ศุภกิจ  
(รองประธานสภาฯ)  เฉิดไธสง 
นายศุภกิจ  เฉิดไธสง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
(ส.อบต.หมู่ที่  15)  ประชุมทุกท่าน  ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอให้ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ ได้สำรวจ 

ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณในการจัดสรรนั้น  ผมเห็น 
ด้วยครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
(รองประธานสภาฯ)  ประชุมสภาฯ ครับ 
 

/มติที่ประชุมสภาฯ............ 
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มติที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองข้อ 4.4 การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 
พ.ศ.2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     4.1.1 ผู้นำชุมชนสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี 
4.1.2 เสนอโครงการที่ต้องการพัฒนาชุมชนเพ่ือนำเข้าข้อบัญญัติปี  
2566 
-รับรอง  จำนวน   11 เสียง 

     -งดออกเสียง จำนวน    1 เสียง 
     -ลา  จำนวน    3 คน 
 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน รองนายกฯ ครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านในการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาตำบลหาย
(รองนายก อบต.หายโศก)  โศกของเรา  และขอให้ท่านผู้นำชุมชนได้นำส่งโครงการในเดือนพฤษภาคม  ก่อน 

การจัดทำข้อบัญญัติปี 2566 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน ผู้ใหญ่นุชสรินทร์  แสวงชัย 
(รองประธานสภาฯ) 
นางนุชสรินทร์  แสวงชัย  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2)  ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนุชสรินทร์  แสวงชัย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2  ตามท่ีคณะ 

ผู้บริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ผู้นำชุมชนของบ้านหายโศกหมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการ 
สำรวจข้อมูลและนำเข้าท่ีประชุมและผ่านการประชาคมเรียบร้อยแล้ว  โดยจัดทำ 
เป็นแผนพัฒนาชุมชนจัดส่งให้กับอำเภอพุทไธสง พัฒนาชุมชน  อบต.หายโศก  และ 
จัดเก็บไว้จำนวน  1  เล่ม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพียงเท่านี้  
ขอบคุณคะ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญท่าน รองนายกฯ  
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเนื่องจากเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว  ปัญหาที่พบคือการ
(รองนายก อบต.หายโศก)  ส่งมอบพื้นท่ีให้กับผู้รับเหมาโครงการ  ปัญหาบุคคล ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้ต้อง 

เปลี่ยนแปลงแบบของโครงการทำให้เสียเวลาหรืออาจจะไม่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณ  จึงอยากให้จัดทำเอกสารแนบมาพร้อมกับโครงการหากส่วนใดที่ 
อาจจะเกิดปัญหา  และในการเสนอโครงการให้เสนอโครงการในหลาย ๆ ด้านเพื่อ 
พัฒนาคลอบคลุมทุกด้าน  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพียงเท่านี้ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอขอบคุณ ท่านรองนายกฯ ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  ในลำดับ 
(รองประธานสภาฯ)  ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5 
 

/ระเบียบวาระท่ี  5............... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน ส.อบต.สุทธา  ชุบไธสง 
(รองประธานสภาฯ) 
นางสุทธา  ชุบไธสง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
(ส.อบต.หมู่ที่  2)   ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสุทธา  ชุบไธสง  ส.อบต.หมู่ที่  2   ขอแจ้งเรื่องถนนสาย 

บ้านหายโศก หมู่ที่  2 - บ้านดอนพยอม  หมู่ที่  5   ซ่ึงยังไม่ได้เชื่อมต่อกันเป็น 
ระยะทาง  574  เมตร  จึงขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารในการจัดสรร 
งบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้สัญจร 
มาได้สะดวก ขอบคุณคะ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ  ท่าน ส.อบต.สุนันท์  เต็นตารัมย์ 
(รองประธานสภาฯ) 
นางสุนันท์ เต็นตารัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
(ส.อบต.หมู่ที่  9)   ประชุมทุกท่าน  ในส่วนของบ้านหนองขาม  หมู่ที่  9  ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ  

ได้รับทราบเนื่องจาก ถนน รพช. สายหน้าสวนของคุณลุงสนอง  จะมีน้ำที่ใช้ภายใน 
ครัวเรือนไหลผ่านตลอด  เนื่องจากน้ำไม่มีทางไปจึงเกิดปัญหาในชุมชนจึงขอฝาก 
คณะผู้บริหารในการลงพ้ืนที่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันคะ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน ส.อบต.บุญเลิศ  แหม่มจำนัก 
(รองประธานสภาฯ) 
นายบุญเลิศ แหม่มจำนัก  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่  8)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญเลิศ  แหม่มจำนัก ส.อบต.หมู่ที่ 8 
    ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบ้านพลับ หมู่ที่  8  ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก  อีกเรื่องคือการบริการ 
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านและเพ่ิมจุดไฟฟ้าที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้จึง 
ขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้    และขอฝากเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
พลับซึ่งได้ยื่นเรื่องไว้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ยังไม่มีความคืบหน้า  จึงขอฝากให้ 
คณะผู ้บริหารช่วยติดตามการดำเนินการให้ด้วยครับ   อีกเรื ่องคือเนื ่องจากมี
ชาวบ้านต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านของตนเอง  แต่ถนน
เป็นทางสาธารณประโยชน์และเจ้าของที ่ข้างเคียงได้ฝังหลักรั ้วกินพื ้นที ่ทาง
สาธารณประโยชน์ทำให้พื้นที่ถนนมีขนาดแคบลง  จึงอยากขอความอนุเคราะห์ให้
คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดทางสาธารณประโยชน์และชี้แจงให้กับพื้นที่
ข้างเคียงทราบ  ขอบคุณครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน รองนายกฯ 
(รองประธานสภาฯ) 
 

/นายเล็ง  พยุงแสนกุล................ 
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นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ตามที่ท่าน ส.อบต.สุทธา  ชุบไธสง  ได้ของบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีต
(รองประธานสภาฯ)  เสริมเหล็กสายบ้านหายโศก-บ้านดอนพยอม  ขอให้เขียนโครงการเพื่อขอรับการ 

จัดสรรงบประมาณ  ส่วนถนนข้าง รพช. บ้านหนองขามขอให้ผู้นำชุมชนได้แจ้ง 
ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงทราบเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหน้า 
อีกเรื่องคือถนนสายบ้านจอกเตี้ย-บ้านโนนบ่อหลวง  มีสภาพชำรุดจึงได้จัดทำ 
หนังสือแจ้งหมวดทางหลวงชนบทเพ่ือทำการซ่อมแซมให้การสัญจรไปมาสะดวก 
และอีกปัญหาคือการก่อสร้างกำแพงล้ำพ้ืนที่ทางสาธารณประโยชน์  หากตรวจสอบ 
ว่าทำการก่อสร้างล้ำพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์ต้องทำการรื้อถอน  จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน ผู้ใหญ่อมร  โทไธสง 
(รองประธานสภาฯ) 
นางอมร  โทไธสง   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  3)  และท่านผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

คณะผู้บริหารแจ้งว่าจะดำเนินการวางท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายบ้านหายโศก-บ้าน 
หนองนกคู่  อยากทราบว่าใกล้จะดำเนินการแล้วหรือยังเนื่องจากการสัญจรไปมาไม่ 
สะดวกจึงอยากเรียนถามคณะผู้บริหาร  อีกเรื่องคือชาวบ้านโนนลาน หมู่ที่  3 
ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรถนนเส้นหน้าศาลาที่เชื่อมต่อกับถนนเส้นบ้านหาย 
โศก-บ้านหนองนกคู่  ซึ่งยังขาดการเชื่อมต่อยาวประมาณ  50  เมตร  และอีกเส้น 
คือบริเวณหน้าบ้านนายไผ่  ชินไธสง ระยะทาง  50  เมตร  ซึ่งช่วงหน้าฝนถนน 
อาจจะขาดได ้ จึงขอฝากคณะผู้บริหารพิจารณาด้วย ขอบคุณคะ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่านรองนายกฯ ได้ชี้แจง 
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ขอชี้แจงการวางท่อลอดเหลี่ยมซึ่งจะดำเนินการเร็ว ๆ นี้เพราะได้ขออนุมัติสภาฯ 
(รองนายก อบต.หายโศก)  แล้ว ส่วนถนนที่ท่านได้แจ้งมานั้นขอให้ทำโครงการเข้าแผนไว้  เพ่ือขอรับการจัดสรร 

งบประมาณ 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญท่าน ส.อบต.หมู่ที่  7 
(รองประธานสภาฯ) 
นางกัลยา  ชำนาญสิงห์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
(ส.อบต.หมู่ที่  7)   ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางกัลยา  ชำนาญสิงห์  ส.อบต.หมู่ที่  7 ดิฉันขอขอบคุณ 

ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้มองเห็นความเดือดร้อนของพ่ี 
น้องประชาชน  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณคะ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน ผู้ใหญ่สมัย  บุญทุม 
(รองประธานสภาฯ) 
 

/นายสมัย  บุญทุม......... 
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นายสมัย  บุญทุม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้นำชุมชน ท่านสมาชิกสภาฯ 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  15)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอแจ้งเรื่องคลองช้างเผือกท่ีคันดินไหลลงมาอาจ 

ทำให้การส่งมาเข้าหนองหอยเกิดปัญหาได้  จึงขอฝากคณะผู้บริหารในการซ่อมแซม 
ด้วยครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญท่าน รองนายกฯ ครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ได้แจ้งให้กองช่างลงพ้ืนที่สำรวจแล้วเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
(รองนายก อบต.หายโศก) 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ส.อบต. หมู่ที่ 13 
(รองประธานสภาฯ) 
นายธีระ  ชำนาญสิงห์  กราบเรียนท่าประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
(ส.อบต.หมู่ที่ 13)  ประชุมทุกท่าน  ตามท่ีผมได้เสนอโครงการยกระดับถนนของบ้านจอกเตี้ย หมู่ที่ 13 

ถ้ายังไม่มีงบประมาณผมขอเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา 
ในเบื้องต้น  เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ขอฝากคณะผู้บริหารได้ 
พิจารณาด้วยจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้รับทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน รองนายก ฯ ได้ชี้แจง 
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ขอให้ท่านผู้นำชุมชนได้ทำหนังสือแจ้งคณะผู้บริหาร เพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
(รองนายก อบต.หายโศก)  เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญท่าน ผู้ใหญ่แสงจันทร์  กิจสันทัด 
(รองประธานสภาฯ) 
นางแสงจันทร์  กิจสันทัด  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้นำ
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5)  ชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงจันทร์  กิจสันทัด  

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  เนื่องจากถนนสายปู่ตา-บ้านนายคล้อย  ยังไม่เชื่อมต่อกันเป็น 
ระยะทาง  50  เมตร  จึงขอให้คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ด้วย 
และยังมีอีกหลายโครงการที่จะนำเข้าไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี เพ่ือขอรับการจัดสรร 
งบประมาณต่อไป 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่านรองนายกฯ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายเล็ง พยุงแสนกุล  บ้านดอนพยอมเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่กว้างเหมาะกับการพัฒนาเพราะมีศูนย์หม่อน
(รองนายก อบต.หายโศก)  ไหม  จึงขอเสนอให้ผู้นำชุมชนได้ทำโครงการถนนดินที่ไปทางสวนหม่อนไหมเข้ามา 

ก่อนเพราะเป็นพื้นฐานก่อนที่จะทำถนน  เพื่อนำเข้าไว้ในแผนพัฒนา  5 ปี 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน ผอ.รพ.สต.หายโศก 
(รองประธานสภาฯ) 

/นางเพ็ญจันทร์  บุญถึง.......... 
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นางเพ็ญจันทร์  บุญถึง  ในส่วนของ รพ.สต.หายโศก  ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับการแพร่
(ผอ.รพ.สต.หายโศก)  ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 

เป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว  ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ 
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองเข็มได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม  เพื่อสร้างภูมิ 
ต้านตานเชื้อไวรัสและลดอัตราการเสียชีวิต  ซึ่งปัจจุบันตำบลหายโศกของเรามี 
ผู้ป่วยเกือบทุกหมู่บ้าน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนแจ้งพ่ีน้องประชาชนที่ 
เดินทางมาจากต่างจังหวัดตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเดินทางและก่อนเข้าพ้ืนที่ 
เพ่ือความปลอดภัย  โดยทาง รพ.สต.หายโศก ได้ตั้งจุดตรวจที่ รพ.สต.หายโศก 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.30  น.  โดยต้องส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลพุทไธสงไม่ 
เกิน 10.00  น.  ให้พ่ีน้องนำชุดตรวจมาเองเนื่องจากชุดตรวจของทาง รพ.สต. 
หายโศก มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เมื่อพบผู้ป่วยผลเป็น
บวกทาง รพ.สต.หายโศก จะส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลพุทไธสงเพื่อประเมินการ
รักษาในลำดับต่อไป  อีกเรื่องคือการจัดงานตามมาตรการภายใต้การควบคุมโรค
ต้องขออนุญาตการจัดงานต่อนายอำเภอพุทไธสงและสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง
เป็นผู้อนุญาตการจัดงาน  ทาง รพ.สต. เป็นผู้ประเมินการจัดงานและในส่วนของ
การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ได้ประกาศให้มีการจัดกิจกรรมได้ แต่
ผู้สูงอายุต้องฉีดวัคซีนครบ จำนวน  3  เข็ม  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19  และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคน้ำดื่มให้กับผู้มารับ
บริการฉีดวัคซีนจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณคะ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอขอบคุณท่าน ผอ.รพ.สต.หายโศก  ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  
(รองประธานสภาฯ)  ขอเชิญ ท่าน ส.อบต.ประเสริฐ  พรมมาก 
นายประเสริฐ  พรมมาก  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
(ส.อบต.หมู่ที่  1)   ประชุมทุกท่าน  ผมขอขอบคุณ ท่านคณะผู้บริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณในการ 

สร้างถนน คสล. เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่  2 ไปวัดป่าหนองจิก ทำให้การ
สัญจรไปมาสะดวก  และอีกเรื ่องคือการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ซึ ่งดำเนินการ
ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จอีก 2-3  วัน  จะได้ส่งมอบบ้าน  จึงขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่าน ผอ.รพ.สต.หายโศก 
(รองประธานสภาฯ) 
นางเพ็ญจันทร์  บุญถึง  ขอเพิ่มเติมเรื่องด่านชุมชนซึ่งต้องมีการบันทึกเหตุการณ์รายวันของผู้อยู่เวร  ต้อง
(ผอ.รพ.สต.หายโศก)  บันทึกเหตุการณ์และผู้ตรวจเวรในแต่ละวัน  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับ 

ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณคะ 
นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  ขอเชิญ ท่านรองนายกฯ 
(รองประธานสภาฯ) 

/นายเล็ง  พยุงแสนกุล................ 
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นายเล็ง  พยุงแสนกุล  ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  ที่ได้เห็นชอบตามนโยบายของ 
(รองนายก อบต.หายโศก)  คณะผู้บริหารที่ได้เสนอต่อสภาฯ และในส่วนของ 7 วัน อันตราย ได้เริ่มการตั้งจุด 

บริการประชาชนหน้า อบต.หายโศก  เพ่ือบริการประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรช่วง 
เทศกาลสงกรานต์  ซึ่งในปีต่อไปอาจจะลดจำนวนผู้เข้าเวรยามลงเนื่องจาก 
งบประมาณของ อบต. ค่อนข้างน้อยและต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  อีกเรื่องคือการแจ้งเหตุรถกู้ชีพฉุกเฉินหากเป็นเหตุเมาแล้ว 
ทะเลาะวิวาทไม่ต้องแจ้งรถกู้ชีพ  ขอให้ผู้นำชุมชนแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับ 
เหตุเพ่ือความปลอดภัย  ผมขอขอบคุณผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ให้ 
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอบคุณครับ 

นายชัยฤทธิ์  นาคพิมาย  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเพ่ือทราบอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็ขอบคุณ 
(ส.อบต.หมู่ที่  13)  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ได้มาประชุมและได้ให้ความร่วมมือในการประชุมวันนี้ 
    ลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าของ 
    ท่านในการเข้าร่วมประชุม   ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง   

สุดท้ายนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้คุ้มครองปก
ปักรักษาท่าน เดินทางตลอดปลอดภัยทั้งครอบครัว ให้อยู่ดีมีสุข ปรารถนาสิ่งใดก็
ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา ขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ครับ 
เลิกประชุม   เวลา     11.49     น. 
 
 

ลงชื่อ           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางสมพร    กอคูณกลาง) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก 
 

 
ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสมชาย  พลทามูล) 
 
ลงชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประเสริฐ  พรมมาก) 
 
 

ลงชื่อ    เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายจักรกฤษณ์  สวามิชัย) 
 
    ลงชื่อ                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายเฉลียว   กองนอก) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก 
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